

# Nỗ lực cải thiện nhà ở cho người có công

Sau gần 8 năm thực hiện đề án cải thiện nhà ở cho người có công (NCC) với cách mạng, toàn tỉnh đã hoàn thành cải thiện nhà ở cho trên 17.000 gia đình NCC. Đây là sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị với mong muốn NCC có điều kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều NCC có nhu cầu cải thiện nhà ở, vì vậy rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng.



Được tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng cải thiện nhà ở, gia đình bà Mai Thị Na, thị trấn Vũ Thư vừa hoàn thành xây mới căn nhà mái bằng.

Đề án cải thiện nhà ở cho NCC với cách mạng được triển khai theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi triển khai đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành cải thiện nhà ở cho 17.114 gia đình NCC. Bên cạnh những hộ NCC có tên trong đề án đã được hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở, hiện nay, tại các địa phương trong tỉnh vẫn còn nhiều hộ NCC đủ điều kiện để nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở nhưng chưa có tên trong đề án vì nhiều lý do khác nhau (gia đình chưa huy động nguồn kinh phí, tuổi cao...) trong khi nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ, có mong muốn

được hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức rà soát, lập danh sách báo cáo để có phương án hỗ trợ. Qua rà soát của các huyện, thành phố, toàn tỉnh có 3.243 hộ NCC chưa có tên trong đề án, trong đó 1.913 hộ cần xây mới, 1.330 hộ sửa chữa với tổng kinh phí trên 103,1 tỷ đồng. Trong tổng số hộ NCC chưa có tên trong đề án có 895 hộ đang ở nhà cấp 4, nhà dột nát, nhà có tường nứt, mái sập, có nguy cơ sập đổ cần ưu tiên hỗ trợ (xây mới 559 hộ, sửa chữa 336 hộ), kinh phí 29,08 tỷ đồng. Theo quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP, ngày 25/7/2017, Nghị quyết số

46/NQ-CP, ngày 27/6/2019 của Chính phủ, nhóm hộ NCC chưa có tên trong đề án, các tỉnh xem xét, sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ. Trên cơ sở các văn bản của Chính phủ, của tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương và được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tạm ứng kinh phí từ ngân sách tỉnh năm 2020 để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các hộ NCC chưa có tên trong đề án. Theo chủ trương trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cử cán bộ trực tiếp thẩm định tại 895 hộ NCC có nhà ở xuống cấp cần sớm được cải thiện. Kết quả, số hộ hiện

đang ở nhà cấp 4, có tường nứt, mái sập, mái dột, có nguy cơ sập đổ cần ưu tiên hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trong năm 2020 là 561 hộ (xây mới 346 hộ, sửa chữa 215 hộ) với tổng kinh phí trên 18,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp, trước mắt UBND tỉnh hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 286 hộ nhà có nguy cơ sập đổ (xây mới 176 nhà, sửa chữa 110 nhà) với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng, trong đó hộ xây mới được hỗ trợ 40 triệu đồng, hộ sửa chữa 20 triệu đồng. Đến nay, về cơ bản, các địa phương đã hoàn thành việc cải thiện nhà ở cho NCC.

Trong đợt rà soát, thẩm định lần này, huyện Vũ Thư có 14 hộ NCC đủ điều kiện và có nguyện vọng cải thiện nhà ở trong năm 2020, trong đó 8 hộ đã được UBND tỉnh phê duyệt tạm ứng kinh phí (xây mới 3 hộ, sửa chữa 5 hộ). Ông Phạm Chí Dũng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Ngay sau khi có danh sách hộ NCC đủ điều kiện hỗ trợ cải thiện nhà ở trong năm 2020, chúng tôi yêu cầu các địa phương đơn đốc triển khai xây dựng cho kịp tiến độ. Đến nay, hầu hết các hộ đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa. Khi tính cấp kinh phí chúng tôi sẽ tiến hành nghiệm thu và chuyển kinh phí đến các gia đình. Là 1 trong 3 hộ được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây mới nhà ở, bà Mai Thị Na, khu Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư xúc động chia sẻ: Gần 20 năm qua gia đình tôi sống trong căn nhà lợp rơm, tường nứt, mái dột. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuổi cao, hai vợ chồng thường xuyên ốm đau không có điều kiện sửa chữa nhà ở. Đợt này được tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng cải thiện nhà ở, gia đình tôi rất phấn khởi. Căn nhà rộng gần 30m<sup>2</sup> đã hoàn thành, gia đình mong sớm nhận được kinh phí hỗ trợ của tỉnh.

Hiện nay, nhu cầu cải thiện nhà ở của NCC vẫn còn nhiều, vì vậy cùng với ngân sách tỉnh, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan huy động nguồn lực xã hội hóa để cải thiện nhà ở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống NCC.

NGUYỄN CƯỜNG

# ĐÔNG HƯNG Nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ

Với quyết tâm nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Đông Hưng luôn xác định phải thực hiện yêu cầu các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt công tác khám sức khỏe, rà soát các tiêu chuẩn chính trị, ưu tiên tuyển chọn, gọi những thanh niên có trình độ học vấn cao, sức khỏe tốt, phấn đấu không có bù đắp sau giao quân.

Ngày từ đầu tháng 10/2020, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với cơ quan quân sự các xã, thị trấn rà soát, phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Theo đó, tổng số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của huyện năm 2021 là 8.757 thanh niên, trong đó đối tượng miễn, tạm hoãn thực hiện NVQS là 3.791 thanh niên. Số đủ điều kiện gọi sơ tuyển có 4.966 thanh niên.

Theo Thượng tá Trần Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện: Hiện nay, hơn 80% thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ vắng mặt tại địa phương do nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là thanh niên đi làm ăn xa vắng mặt tại địa phương trong thời gian dài, thanh niên học tại các trường cao đẳng, đại học nhiều. Số thanh niên có mặt tại địa phương đều làm việc tại các công ty, xí nghiệp có mức lương ổn định. Ngoài ra, thanh niên có bệnh về mắt, xăm trổ ngày càng tăng nên không bảo đảm chất lượng sức khỏe... Đây là những yếu tố chính tác động không nhỏ đến công tác tuyển quân, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thanh niên nhập ngũ.

dân; quán triệt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho các địa phương, đơn vị liên quan. Hội đồng NVQS huyện luôn xác định phải thực hiện tốt khâu khám tuyển, rà duyệt chính trị, bình cứ ngay từ thôn, không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Quá trình sơ tuyển tại xã, Ban CHQS huyện tăng cường cán bộ về để kiểm tra, hướng dẫn việc sơ tuyển, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót. Công tác khám tuyển được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc với thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, đội ngũ y bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Sau khi kết luận sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ, thanh niên được xét nghiệm HIV, ma túy ngay trong ngày. Đây chính là yếu tố tiên quyết bảo đảm tuyển chọn được những thanh niên ưu tú nhất lên đường nhập ngũ.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, những năm qua, Đông Hưng còn có nhiều hoạt động động viên thanh niên thực hiện NVQS như tổ chức thăm, tặng quà thanh niên nhập ngũ, xây dựng nhà ở cho gia đình quân

nhân tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Ban CHQS huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ. Khi thanh niên hoàn thành NVQS trở về, địa phương sẽ tổ chức đón tập trung. Tại buổi đón thanh niên hoàn thành NVQS trở về, nhiều nhà trường, công ty, xí nghiệp trên địa bàn đến tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Đến thời điểm này, Đông Hưng đã hoàn thành công tác khám tuyển, qua bước đầu đánh giá chất lượng công dân nhập ngũ năm 2021 cao hơn năm trước. Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hội đồng NVQS huyện tiếp tục tuyển chọn, vận động thanh niên đi làm ăn xa về địa phương tham gia khám tuyển để bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng luật. Phát huy truyền thống "Thóc thừa cần, quân vượt mức", tin rằng Đông Hưng sẽ hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 với chất lượng cao, tiếp tục là điểm sáng trong công tác tuyển quân của tỉnh.

TẮT ĐẠT



Hội đồng Khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Đông Hưng lấy mẫu xét nghiệm HIV, ma túy cho thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2021.

# TÂN HÒA Sôi nổi phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Thời gian qua, khối dân vận xã Tân Hòa (Vũ Thư) đã xây dựng được nhiều mô hình "Dân vận khéo" điển hình, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về xã Tân Hòa, đi trên những con đường ngập tràn sắc hoa chiều tím rực rỡ hai bên đường không ít người có cảm giác như lạc vào miền cổ tích. Để có được hơn 2km đường hoa rực rỡ, phụ nữ xã Tân Hòa đã đầu tư không ít công sức và tâm huyết. Chị Bùi Thị Dự, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Thực

hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" do khối dân vận xã phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã xây dựng nhiều mô hình, trong đó tiêu biểu là mô hình đường hoa phụ nữ. Khi mới triển khai, chúng tôi chọn thôn Đại Đồng, đoạn đường vào Khu lưu niệm Bác Hồ để làm điểm. Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn vì chị em chưa

có kinh nghiệm, hoa phải mua giống đắt mà trông không mang lại hiệu quả. Thời gian sau, chúng tôi nhận thấy chỉ có cây hoa chiểu tím phù hợp với tất cả đồng đất, thời tiết và nở hoa quanh năm nên chúng tôi đã tiến hành trồng và nhân ra diện rộng trên tất cả 6 cơ sở thôn. Để gây dựng được phong trào thi cán bộ hội phải xắn tay

làm trước, có vậy chị em mới hưởng ứng làm theo. Hiện nay, Hội vẫn tiếp tục chỉ đạo duy trì tốt mô hình này, đồng thời nhân rộng thêm nhiều tuyến đường hơn nữa để làm đẹp cảnh quan quê hương. Ngoài mô hình đường hoa phụ nữ, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo mang lại hiệu quả tích cực như: hũ gạo tình thương, câu lạc bộ phụ nữ với nghệ thuật chèo truyền thống, gia đình hội viên phụ nữ thân thiện với môi trường, câu lạc bộ dân vũ thể thao...

Theo đồng chí Vũ Thị Thanh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối dân vận xã: Các mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chỉ là một số mô hình tiêu biểu trong rất nhiều mô hình "Dân vận khéo" mà địa phương đã và đang xây dựng. Từ sau khi được quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo", cấp ủy, chính quyền địa phương đã nghiêm túc thực hiện và luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể và các chi bộ đều hăng hái đăng ký tham gia thực hiện làm đầy lên phong trào thi đua sôi nổi. Từ triển khai, đã có rất nhiều mô hình tốt, mô hình hay, điển hình như mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động hội viên trong toàn xã phụ trách các tuyến đường tự quản, vệ sinh, trồng hoa, cây xanh; mô hình của Hội Cựu chiến binh xã phát động mỗi hội viên trồng một cây xanh. Hội Người cao tuổi xã cũng phát động hội viên trồng cây xanh, từ đó tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đoàn Thanh niên xã đã huy động sự ủng hộ của đoàn viên, thanh niên để tạo quỹ tặng gạo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Hầu hết các mô hình đều mang lại hiệu quả và tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Để các mô hình đạt hiệu quả, khối dân vận xã luôn

thực hiện tốt việc giao ban, trao đổi giữa các ngành; chọn các mô hình làm điểm phù hợp với thực tế của địa phương để triển khai thực hiện, sau đó nhân ra diện rộng. Khi các mô hình có kết quả, khối dân vận xã tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời biểu dương, khen thưởng tại các hội nghị thi đua để cổ vũ, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Có thể khẳng định, hiệu quả của các mô hình "Dân vận khéo" của xã Tân Hòa không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn góp phần củng cố vững chắc chi bộ đảng, chính quyền, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những năm gần đây, diện mạo nông thôn của xã Tân Hòa có nhiều khởi sắc. Đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Kết cấu hạ tầng nông thôn mới được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Nhiều công trình phúc lợi xã hội cùng những ngôi nhà cao tầng mới được xây dựng khang trang. Mức sống của người dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,95%; 100% người dân được sử dụng nước sạch. Chất lượng nhân dân ngày một nâng cao. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tích cực phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực nhằm giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐÀO QUYÊN

## Thái Bình được giao chỉ tiêu 2.901 công dân nhập ngũ năm 2021

Năm 2021, Chính phủ giao cho Thái Bình tuyển chọn, gọi 2.901 công dân nhập ngũ, trong đó 2.650 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 251 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Hội đồng NVQS tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu cho 8 huyện, thành phố. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành khám tuyển NVQS tập trung tại các huyện, thành phố. Để bảo đảm chỉ tiêu được giao, chất lượng tốt cũng như bảo đảm công bằng, đúng luật, hội đồng NVQS các địa phương tập trung thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021; trong đó coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên thanh niên đi làm ăn xa về địa phương thực hiện khám tuyển tại các đợt khám bù, khám vét trong thời gian tới.

THIÊN AN

## Tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông

Trong 3 ngày từ ngày 16 - 18/12, Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông cho lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh.



Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Thái Thụy kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn huyện.

151 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã được nghiên cứu các chuyên đề: Những quy định của pháp luật về công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông; tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án tai nạn giao thông; chuyển hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra; phương pháp sơ cứu, cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông; công tác báo cáo, thống kê, tổng hợp và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông... Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, vận dụng vào công tác nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

PHẠM HÙNG



Phụ nữ xã Tân Hòa thường xuyên chăm sóc bồn hoa, đường hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.